

บทบรรณาธิการ

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2562 นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาของไทย อันได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ที่เป็นพันธมิตรกลุ่มย่อยๆ กลุ่มหนึ่งจับมือกันทำกิจกรรมเชิงวิชาการด้วยกัน เป้าหมายสำคัญก็คือ เพื่อให้การประชุมวิชาการนี้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารต่อสาธารณะให้เห็นพลวัตการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เวทีของการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนี้เป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดการร่วมมือ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “การสังสรรค์ทางวิชาการ” ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อาจจะเป็นนักวิชาการในอนาคต ไม่ว่าจะอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ได้ใช้พื้นที่เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าของตนให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ได้ใช้พื้นที่แสดงแนวคิด มุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง เพื่อให้เกิดการขบคิด ถกเถียงในเชิงประเด็นทางวิชาการ ทั้งหมดนี้ก็ล้วนนำไปสู่วัตถุประสงค์สำคัญ ก็คือ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนามนุษย์และสังคมรวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตต่อไป

บทความที่ได้รับการคัดสรรเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings) นี้ได้ผ่านการประเมินและกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความแต่ละเรื่อง โดยใช้ระบบและมาตรฐานเดียวกันกับการพิจารณาคุณภาพบทความของวารสารวิชาการของไทย บทความจำนวน 41 เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต่างแสดงถึงประเด็นของการศึกษาวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายและกว้างขวางมาก อันสะท้อนให้เห็นได้ว่า ความรู้และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการปฏิบัติได้จริงนั้น บางครั้งก็ไม่อาจจำกัดเฉพาะเพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยหลักคิดและมุมมองจากหลายด้านเข้าด้วยกัน บทความทั้ง 41 เรื่องเหล่านี้ ดูเหมือนว่าจะมาจากหลายหลายสาขาก็จริง แต่ที่สุดแล้ว ต่างก็มีจุดร่วมในแง่ของการทำความเข้าใจมนุษย์และสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่ สร้างสำนึกถึงคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ด้านต่างๆ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของมนุษย์ที่ไม่หยุดนิ่ง และระลึกถึงแก่นแท้ในมนัสสำนึกและจิตใจของมนุษย์ที่เครื่องวัดใดก็มิอาจหยั่งได้ถึง แง่มุมเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ และตรึงตรองจากมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ กองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุม และคณะทำงานร่วมสถาบันทั้ง 4 สถาบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเช่นนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สร้างนักวิชาการทั้งรุ่นเยาว์และรุ่นใหม่ กระตุ้นแรงบันดาลใจให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และรับใช้สังคมในแง่มุมที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อาจจะตอบสนองได้

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ไม่ว่าศาสตร์ใดเราต่างก็ยังคงเป็น “มนุษย์” มีชีวิต มีความคิด มีความรู้สึก มีจิตใจ และมีใจที่จะดำรงและคงไว้ซึ่งคุณค่า ความงาม และความดีเพื่อไปสู่ความสงบงามและสันติภาพแก่สังคม ด้วยสรรพศาสตร์และสรรพศิลป์

จันทิมา อังคพนิชกิจ

บรรณาธิการ